

# ดวงออนไลน์

(13 พฤศจิกายน 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่มีโอกาสได้มรดก แต่ก็ต้องระมัดระวังในการเก็บรักษา

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณปาล เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 เวลา 18.20 น. ภูเก็ต เพศหญิง

ดวงชะตานี้เป็นอีกดวงชะตาหนึ่ง ที่ต้องต่อสู้อชีวิตค่อนข้างมาก แม้ว่าพื้นชะตาเดิมจะมีบางส่วนที่ดีอยู่บ้าง แต่ก็ตีแบบที่จะต้องต่อสู้พอสมควร

ที่น่าเสียดายก็คือ ดาวดีบางส่วนไม่อาจส่งผลดีแก่ชีวิตได้อย่างเต็มที่ เพราะมีดาวอื่นเข้ามาขัดขวาง ทำให้สิ่งที่ดี อาจจะเสีย สิ่งที่มีก็อาจจะหมดไปได้ จึงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง

คุณปาล อาจจะเคยได้รับมรดกมากเป็นบ้านหรือที่ดิน หรืออาจจะกำลังจะได้รับ แต่ด้วยการคิดลงทุนทำธุรกิจของคุณในอดีต อาจทำให้เกิดความเสียหาย จนคุณต้องขายทรัพย์สินออกไป

คำถามแรก กำลังจะขายบ้าน มีโอกาสขายได้เมื่อไหร่คะ

พิจารณาจากดวงชะตาจร และ ดาวเสวยอายุของคุณแล้ว โอกาสที่คุณจะขายบ้านได้นั้น ค่อนข้างจะกำกวมมากทีเดียว หากจะมีโอกาสขายได้ ก็น่าจะอยู่ในช่วงไม่เกินต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 นี้เลยจากช่วงนี้ไปแล้ว โอกาสจะน้อยลง

อย่างไรก็ตาม การขายบ้านของคุณในครั้งนี้น่าจะไม่ได้อะไรคืนนัก ดังนั้น หากคุณต้องการจะขายให้ได้จริงๆ ก็ไม่ควรจะตั้งราคาสูงจนเกินไป ไม่เช่นนั้น อาจจะขายไม่ได้

คำถามที่สอง จะรับทำบัญชีอิสระดีไหมคะ (เพิ่งออกจากงานมาคะ)

ดวงชะตาของคุณตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องงาน ทำให้คุณเพิ่งจะลาออกจากงาน อาจเป็นไปได้ว่า สาเหตุจากการที่คุณมีปัญหาขัดแย้งกับเจ้านายของคุณ

ซึ่งคิดว่า การเปลี่ยนงานของคุณในครั้งนี้น่าจะไม่ใช่ว่างของคุณ คงจะมีการเปลี่ยนงานก่อนหน้านี้มาแล้วหลายหน

เมื่อตรวจสอบดวงชะตาของคุณ ก็เห็นว่า งานที่คุณน่าจะทำได้ดีและมีโอกาสดีมากที่จะประสบความสำเร็จ ก็คือ งานที่เกี่ยวกับเอกสาร โดยเฉพาะงานเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน การติดต่อสื่อสาร

ตีความแล้วก็น่าจะหมายถึง งานบัญชีที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้ได้ ส่วนว่าจะทำงานอิสระจะดีหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า หากเลือกได้ ผมขอแนะนำให้ทำงานเป็นลูกจ้างจะดีกว่า เพียงแต่ลดความดีความมั่นใจของตัวเองลงบ้าง รับฟังเจ้านายบ้าง ก็น่าจะไปได้ด้วยดีครับ

คำถามที่สาม ถ้าจะทำเกี่ยวกับค้าขายสินค้าเกี่ยวกับเด็ก หรือ อัญมณีดีคะ

คำถามของคุณข้อนี้ สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรของคุณ และอุปนิสัยที่เป็นคนขี้เบื่อของคุณได้เป็นอย่างดี จึงทำให้คุณมีความสนใจ ความชอบ หรือ ความถนัดในหลายๆอย่าง ทำให้อยากทำโน่นช่วงเวลาหนึ่ง ก็อยากทำนี่ในอีกช่วงเวลาหนึ่ง

จึงอยากจะแนะนำให้ผู้ใช้สมาธิในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปจะดีกว่า อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้

แต่ถ้าถามว่า จะทำเกี่ยวกับขายสินค้าเกี่ยวกับเด็ก หรือ อัญมณีดี ก็ขอบอกว่า อัญมณีน่าจะดีกว่าครับ

หวังว่าจะเป็นแนวทางให้แก่คุณได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณปลา ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิดเพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [tthammathipti@gmail.com](mailto:tthammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณพัฒนา ครับ

